



Thời sự Thế giới Kinh tế Đời sống Sức khỏe Giới trẻ Giáo dục Du lịch Văn hóa **Giải trí** Thể thao Công nghệ - Game Xe Video Podcast Thời trang trẻ

Thứ Sáu, 10/3/2023

Hà Chí Minh 26°C

Việc làm

Tiện ích

Bạn cần biết

Liên hệ

Tìm kiếm

Đăng nhập

Giải trí

## Kể câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc với 'Kẹp tóc màu xanh'



Bách Nhật  
chungnguyenkimttt@gmail.com

08/03/2023 14:32 GMT+7

Thích 0 Chia sẻ



Ca khúc *Kẹp tóc màu xanh* gây ấn tượng bởi giai điệu nhẹ nhàng, lời ca đa diết, giàu cảm xúc. Với lời bài hát đầy tình cảm và giai điệu êm ái, ca khúc đã chinh phục trái tim của rất nhiều người nghe.

Ca khúc *Kẹp tóc màu xanh* mang đầy chất thơ, chất nhạc và có một tư duy độc đáo trong âm nhạc. Đây là một tác phẩm của [nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung](#). Ca khúc được thể hiện bởi giọng hát của á quân *Thần tượng Bolero 2019* - ca sĩ Tô Ngọc Hà.

*Kẹp tóc màu xanh* là sản phẩm MV thứ 2 của Tô Ngọc Hà trình làng đến khán giả. Không chọn dòng nhạc đã đưa mình đến vị trí á quân *Thần tượng Bolero*, Tô Ngọc Hà chọn dòng [nhạc trữ tình](#), lãng mạn thực hiện sản phẩm âm nhạc.

Ca sĩ Tô Ngọc Hà trong MV *Kẹp tóc màu xanh*

NVCC

Tình yêu vốn dĩ luôn là chủ đề hấp dẫn người nghe nhạc và *Kẹp tóc màu xanh* có thể ví như một lá thư tình gửi đến những người đang yêu, với những cung bậc cảm xúc đầy tình yêu và sự nhung nhớ.

Người nghe tìm thấy ở **ca khúc** một tình yêu "tươi xanh", đầy lãng mạn của những cặp đôi yêu nhau. Chẳng cần chạy theo những món quà có giá trị, chỉ một chiếc kẹp tóc do chính tay chàng trai làm tặng cũng được cô gái nâng niu, trân trọng, luôn mang theo bên mình. Mỗi khi kẹp lên mái tóc, cô gái đều nhớ đến người mình yêu. Một chiếc kẹp tóc màu của hy vọng, màu của những giấc mơ dịu êm.



*Kẹp tóc màu xanh* mang lời ca mộc mạc nhưng đậm triết lý nhân sinh về tình yêu, được thể hiện qua chất giọng ngọt ngào, truyền cảm của nữ ca sĩ Tô Ngọc Hà

NVCC

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ: ban đầu, anh cũng khá do dự, bởi giọng hát của Ngọc Hà thiên theo dòng bolero và trữ tình. Còn *Kẹp tóc màu xanh* phải được thể hiện với giọng trong sáng, nhí nhảnh.

Tuy nhiên, Tô Ngọc Hà dường như đồng cảm được những lời ca, giai điệu chất chứa trong mỗi tác phẩm của anh và đã thể hiện rất tốt ca khúc này. *Kẹp tóc màu xanh* được ra mắt vào ngày Quốc tế phụ nữ (8.3). Đây chính là món quà ý nghĩa mà ca sĩ Tô Ngọc Hà muốn dành cho tất cả những người phụ nữ trên khắp mọi miền tổ quốc.

<https://www.youtube.com/watch?v=Dq6vbgwWE1s>

### Kẹp Tóc Màu Xanh (st Nguyễn Thành Trung) - Tô Ngọc Hà | Á Quân Thần



#### Tin liên quan



#### 'Sao Mai' 2019 Diệu Thúy đi từ 'Sóng' đến album 'Tình em'

Sau khi tham gia vở nhạc kịch Sóng, Diệu Thúy có nhiều cơ duyên dẫn đến ra mắt album Tình em.

- Nhà thiết kế thời trang Công Trí: “Hơn cả thời trang, là thần thái”
- Cùng Phan Kế Bính khám phá Việt Nam phong tục



TÔ NGỌC HÀ   CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU   NGUYỄN THÀNH TRUNG   SẢN PHẨM ÂM NHẠC  
NHẠC TRỮ TÌNH   QUỐC TẾ PHỤ NỮ

#### Bình luận

Nhập bình luận

Gửi bình luận

## Đọc thêm



Thời trang 24/7

### **Nâng cấp diện mạo với những kiểu tóc Xuân Hè 2023 cực hot**

Tóc dài thướt tha, tóc mái dài vừa phải yêu kiều, các kiểu tóc ngắn đầy cá tính. Bạn sẽ chọn kiểu tóc nào trong số những kiểu tóc Xuân Hè 2023 đang hot này?



Thời trang 24/7

### **Mặc các gam màu này, bạn không chỉ trẻ trung mà còn sành điệu 'vô đối'**

Khi lựa chọn một bộ trang phục, bạn không chỉ cần để ý đến kiểu dáng mà màu sắc của chúng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Năm nay những gam màu nổi bật như hồng fuchsia, tím lavender hay vàng bơ chính là hot trend.



Đời nghệ sĩ

### **Ca sĩ Thanh Lam tình tứ bên bác sĩ Tiến Hùng**

Xuất hiện tại một sự kiện, vợ chồng diva Thanh Lam không ngại dành cho nhau những cử chỉ tình cảm khiến mọi người ngưỡng mộ.



Giới trẻ

### **Đoàn trong trái tim gen Z: Những năm tháng thanh xuân rực rỡ**

Đoàn trong trái tim gen Z là những ngày tháng thanh xuân rực rỡ được tham gia các hoạt động sôi nổi, trải nghiệm và để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Để trưởng thành và nhiều kinh nghiệm sống như hiện tại, gen Z cũng phải trải qua giai đoạn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm nhưng Đoàn đã rèn luyện cho họ vững chãi hơn.



Thời trang 24/7

### **Những bí quyết mặc đẹp dành cho các cô nàng 'thấp bé nhẹ cân'**

Rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới có vóc dáng 'thấp bé nhẹ cân' nhưng họ vẫn biết cách mặc đẹp và dẫn đầu xu hướng, chẳng hạn như Lady Gaga, Ariana Grande... Nguyên do là họ biết cách phối đồ để khắc phục khuyết điểm.



Văn hóa



### 'Trán cháy rực nghĩ trời đất mới'

Đó là một câu thơ trong bài thơ Đất nước của nhà thơ, nhạc sĩ, nhà văn Nguyễn Đình Thi được sáng tác vào cuối năm 1948 (theo hồi ức của nhà văn Tô Hoài) tại chiến khu Việt Bắc, mà cụ thể là ở vùng rừng núi Tuyên Quang.



### Giải trí

#### MiiNa và Tun Phạm tốn sức bẻ giày trong 11:11

Sau những nghi vấn đạo nhái hình ảnh và loạt hit cover K-pop, MiiNa chính thức debut sản phẩm mới có tên 11:11. Chia sẻ cùng Báo Thanh Niên, nữ ca sĩ cho biết, cô và Tun Phạm đã mất gần một tiếng đồng hồ để bẻ chiếc giày trong dự án này.



### Đời nghệ sĩ

#### Duy Mạnh: Tôi không muốn con ảo tưởng bởi mạng xã hội

Duy Mạnh cho biết bản thân chưa bao giờ cố gắng xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đẹp để kiếm tiền. Khi con gái tham gia showbiz, giọng ca gốc Hải Phòng hy vọng con gái phải có tình yêu với nghệ thuật và không bị ảo tưởng bởi mạng xã hội.



### Truyền hình

#### Diễn viên Ngọc Lan: Tôi khó bắt đầu mối quan hệ mới sau ly hôn

Là khách mời trong chương trình Ai cũng có thể, diễn viên Ngọc Lan có dịp trải lòng về chuyện phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân.



### Video

#### Đón hè rực rỡ với 3 mẫu boots thời thượng, dự sẽ bùng nổ trong năm nay

Điểm qua những kiểu boots lạ mắt với kể thời thượng khiến chị em Việt rần rần chung diện nhiều visual đẹp mê khi xuất hiện tại thảm đỏ quốc tế.



### Đời nghệ sĩ

#### Như Quỳnh thực hiện MV dựa trên câu chuyện có thật về mẹ

Đồng cảm với nỗi niềm của tác giả ca khúc Cảm ơn mẹ, Như Quỳnh quyết định thực hiện MV ngay sau khi nghe bài hát này lần đầu tiên.





Giải trí

### Truyền thông xứ Hàn: Hari Won nổi tiếng như HLV Park Hang Seo ở Việt Nam

Hari Won gây bất ngờ khi xuất hiện trên một kênh truyền hình Hàn Quốc. Nữ ca sĩ được khen ngợi vì có thành tích tốt khi hoạt động ở Việt Nam.



Đời nghệ sĩ

### Quinn Trúc Trần - 'em gái màn ảnh' của Thái Hòa tái xuất showbiz

Quinn Trúc Trần từng gây ấn tượng khi vào vai cô em gái ngớ ngáo của Thái Hòa trong phim Chàng vợ của em. Nữ diễn viên 9X chuẩn bị tái xuất sau 4 năm vắng bóng.



Đời nghệ sĩ

### Xuân Hào ra mắt MV dành tặng phụ nữ dịp 8.3

Xuân Hào - nam ca sĩ đoạt giải nhất Sao Mai 2009 dòng nhạc thính phòng, vừa cho ra mắt MV Biển gọi em về để tặng cho một nửa của thế giới nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ.



Giải trí

### Đoàn Thúy Trang: May mắn Phạm Thanh Hà rất hiểu tôi!

Sau hơn 3 năm rời sân khấu dành trọn thời gian cho gia đình, Đoàn Thúy Trang đánh dấu sự trở lại bằng một ca khúc mang màu sắc vui tươi, yêu đời, được chấp bút bởi chính ông xã - Phạm Thanh Hà.

Thời sự	Sức khỏe	Văn hoá	Xe	Bạn đọc
Thế giới	Giới trẻ	Giải trí	Thời trang trẻ	Rao vặt

Kinh tế	Giáo dục	Thể thao	Video
Đời sống	Du lịch	Công nghệ - Game	Podcast



Hotline  
[0906 645 777](tel:0906645777)  
Liên hệ quảng cáo  
[0908 780 404](tel:0908780404)

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn  
Phó tổng biên tập: Hải Thành  
Phó tổng biên tập: Đặng Thị Phương Thảo  
Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng  
Ủy viên Ban biên tập - Tổng Thư ký tòa soạn: Trần Việt Hưng

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 €  
2003-2023 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao ch  
dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản